

สนุกเล่น สนุกรู้ คู่เพ ลาเพลิน



ที่ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมคุณแม่ลูก นายทำนอง ศรีเมือง รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม Work Shop สนุกเล่น สนุกรู้ คู่ เพ ลาเพลิน ที่ศูนย์การเรียนรู้ เพ ลาเพลิน บุทีศรีสวรรค์ แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน และนางพรทิพย์ อัญญาธร ผู้บริหารเพ ลาเพลิน ให้การต้อนรับ นายทำนอง เปิดเผยว่าเป็นกิจกรรมที่ภาคเอกชน ร่วมกับภาครัฐส่งเสริมสถาบันครอบครัวระหว่างแม่ลูก ที่จะใช้เวลาร่วมกันในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ โดยทางจังหวัดมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว.

บุรีรัมย์ได้คัดเลือกเป็นหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด มีแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ และมีวัฒนธรรมทางพื้นเมืองที่เก่าแก่มากมาย โครงการนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีสร้างพื้นฐานทางครอบครัวให้มีความสุข ปลุกต้นไม้ในครอบครัวแล้วมาขยายส่งต่อให้กับคนในชุมชนจนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวินัย เป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาสังคมต่อไป นางพรทิพย์ อัญญาธร ผู้บริหารเพ ลาเพลิน เปิดเผยว่าคณะทำงาน มุ่งเน้นการทัศนศึกษาถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการเรียนรู้แบบยั่งยืน เพราะสามารถทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง ซึ่งในพื้นที่ภาคอีสานได้นั้นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษายังไม่มี จึงสร้างเพ ลา เพลิน ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่ด้วย จัดเนื้อที่กว่า 300 ไร่ จุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียนที่จะเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ เพื่อเตรียมตัวให้เด็กในภาพอีสานมีความพร้อมในการเข้าร่วม โครงการ AEC ในปี พ.ศ.2558 เป็นแหล่งพักผ่อน แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กๆ ซึ่งโครงการเพลาเพลินได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเด็กๆ และบุคคลทั่วไป เราจึงตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการที่สองเพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ทางด้าน พันธุ์พืช ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์โลกให้กับเด็กๆ และบุคคลทั่วไปนั่นคือ “โครงการอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน”

นางพรทิพย์ เผยอีกว่าทางคณะที่จัดงานจัดกิจกรรมประกวดเรียงความให้นักเรียนในจ.บุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ส่งความประทับใจเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่แล้วโยงมาถึงวิถีชีวิตและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผสมผสาน วัฒนธรรมของชุมชน โดยมีนักเรียนส่งเรียงความเข้าร่วมกว่า 200 เรื่อง ทางทีมงานได้คัดสรรเนื้อหาที่โดนใจมีผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 คน จากนั้นจะเชิญคุณแม่ลูกเข้ามาร่วมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้

นางพรทิพย์ เผยอีกว่าสำหรับคุณแม่ลูกที่ได้รับคัดเลือกประกอบด้วยด.ญ.สุทธิดา โคตไสยา หรือน้องอุ้ม นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ และนางมารดา โคตไสยา แม่น้องอุ้ม ด.ญ.ภาวิณี สารจันทร์ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.นครราชสีมา และนางกุหลาบ สารจันทร์ ด.ช.สุรัช สุพรรณภพ หรือน้องรัช นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 จ.บุรีรัมย์ และนางจันทร์สุดา สุพรรณภพ ด.ญ.เนตรนภา งอกภูเขียว นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และนางมณีรัตน์ งอกภูเขียว ด.ช.วรวุฒิ รุ่มอร่ามศิลป์ น้องนนท์ นักเรียนชั้นป. 5 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์และนางเวฬวัน รุ่งอร่ามศิลป์ ด.ญ.กนกรัตน์ ศรีวงศ์ชัย น้องเมย์ นักเรียนชั้น ป.6

โรงเรียนบ้านหนองกอแก้ว จ.ชัยภูมิ สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ด.ญ.ภาวิณี สารจันทร์ และแม่ได้รับเงินสด 15,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ

ด้านด.ญ.ภาวิณี เปิดเผยว่าดีใจที่ผู้ใหญ่จัดกิจกรรมดีๆให้เข้าร่วมแสดงความรักที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรู้สึกที่แม่มอบความรักความห่วงใยตลอดมา ตั้งแต่ตื่นนอน หาข้าวให้กิน ส่งไปโรงเรียน กลับจากโรงเรียนแม่ยังดูแล ยามเจ็บปวด ก็มีแม่คอยดูแล โดยกิจกรรมจากศูนย์การเรียนรู้ทำร่วมกับแม่ให้มีการปลูกดอกกระเจียว จัดสวนดอกไม้ ทางบ้านจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยกันตลอดมาจึงรู้สึกสนุกสนาน รางวัลที่ได้มาขอมอบให้แม่เพื่อตอบแทนพระคุณ